



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.วัฒนา พิกเผือก	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางนิภา นาคศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ดาว หลวงหนุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางทิพาพร วังแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.เสาวภาคย์ แจ่มจุล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุภาณี จำประยูร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.กนกพร ตันติเดชามงคล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๘	น.ส.วันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกนกพร ตันติเดชามงคล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๘ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๘ ถึง วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๖๑๔๒๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ(ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกนกพร ดันติเตขามงคล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช (ด้านการพยาบาล)(ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๑๘๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง - ประชากรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๕๔ ปี สถานภาพสมรส เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ HN ๑๐๕๐๐/๔๘ AN ๒๔๕๖๗/๕๒ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชากรักษ์ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จากการซักประวัติ ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย พ่นยาขยายหลอดลมที่บ้าน อาการเหนื่อยทุเลาลง ๓ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล หอบเหนื่อยมากขึ้น ไอมีเสมหะ จึงมาโรงพยาบาล

แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเวลา ๒๐.๓๐น.ผู้ป่วยกระสับกระส่าย พูดคุยสับสน จากกาดตรวจวัดสัญญาณชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๙/๑๐๙ มิลลิเมตรปรอท หายใจหอบเหนื่อย ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ ๘๔ เปอร์เซ็นต์ แพทย์พิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอ ขณะใส่ท่อหลอดลมคอผู้ป่วยตื่นมากแพทย์ให้ยานอนหลับ(Diazepam) ทางหลอดเลือดดำ ให้สารน้ำ ๐.๙ % NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

แรกรับที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยอ่อนเพลีย หายใจทางท่อหลอดลมคอ ใส่เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร หายใจสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ความดันโลหิต ๙๔/๕๘ มิลลิเมตรปรอท ให้สารน้ำ ๐.๙ % NSS เพิ่มเป็น ๓๐๐ มิลลิลิตรใน ๓๐ นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๔ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๑ เปอร์เซ็นต์ ฟังปอดมีเสียงวี๊ด พ่นยาขยายหลอดลมทุก ๓๐นาที ได้ยาเด็กซาเมตทาโซน (Dexamethasone) ทางหลอดเลือดดำเสียงวี๊ดในปอดลดลง ผู้ป่วยมีไข้ต่ำ เสมหะสีเหลือง ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ลักษณะเป็นเส้นฝ้าขาวหนาๆกระจายอยู่ที่ปอดทั้งสองข้าง(Interstitial thickening at both lungs) ได้รับยาปฏิชีวนะเซ็ปไตรอะโซน (Ceftriazone) ทางหลอดเลือดดำ และ Klacid รับประทาน ผู้ป่วยได้รับยา ๑๑ วัน ไม่มีไข้ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกลักษณะเป็นเส้นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้างลดลง ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมหดร่งได้รับยาขยายหลอดลมชนิดสูดพ่น บาราคูอัล (Beradual) ร่วมกับพูรอกแซน (Puroxan) รับประทาน ผู้ป่วยไม่มีอาการหลอดลมหดร่ง มีภาวะโพแทสเซียมต่ำได้อิเล็กเซอร์โพแทสเซียมคลอไรด์ (Kcl Elixir) ให้อาหารปั่นทางสายยาง ซึ่งรับได้จนระดับของเกลือแร่ต่าง ๆขึ้นในระดับปกติ ผู้ป่วยพักรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

นาน ๗ วัน ได้รับการถอดท่อหลอดลมคอ และย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๔ วัน ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ช่วยเหลือตัวเองได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาอนโรพยาบาล ๑๑ วัน ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การใช้ยาขยายหลอดลม ยาลดเสมหะ การดื่มน้ำและรับประทานอาหารให้เพียงพอการ ขับเสมหะออกให้มีประสิทธิภาพ การฝึกหายใจและการออกกำลังกายเพื่อความผ่อนคลาย ตลอดจนการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ภาวะการหายใจล้มเหลว ที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้
๓. บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะยาว
๒. เพื่อลดระยะเวลาอนโรพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๓. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทักษะและความรู้ของพยาบาลประจำการหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๔. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของโรงพยาบาล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เป้าหมาย

มีแนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตดีขึ้น
๒. ประสานงานความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่ให้การดูแล
๓. พยาบาลประจำการหออภิบาลผู้ป่วยหนักมีความรู้และประสบการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง